

Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3 หวังสร้าง จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมบ่มเพาะเยาวชนต้นแบบ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3”
หวังสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมบ่มเพาะเยาวชนต้นแบบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกประชาชน เยาวชน นักศึกษาและนักเรียน ให้ใส่ใจและมีจิตสำนึกในการร่วม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมน้อมนำ “ศาสตร์แห่งพระราชา” ปลุกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกำลังสำคัญของสังคมคือ เยาวชน เพื่อทำให้เกิดความตระหนักในด้านการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการทิ้งของเสียเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบของการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัด กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ตอน Green & Clean “โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ในการจัดงานครั้งนี้ จึงได้
นำเอา Zero Waste School หรือ โรงเรียนปลอดขยะ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจังหวัดนนทบุรีดำเนินกิจกรรม
ลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ ปลุกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และ
การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะ เริ่มจากภายในสถานศึกษา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์สู่ภายนอกสถานศึกษา
เมื่อปลุกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจและช่วย
กันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ
(Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการ ดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอ
เพียง จะทำให้เป็นการปลุกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริง และ
ขยายต่อจนกลายเป็นสังคมไร้ขยะ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานเยาวชนนนทบุรี และร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้หลากหลาย
ภายใน“งานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตอน Green & Clean “โรงเรียนสีเขียวปีที่ 3” ได้ฟรี ระหว่างวัน16-17 กุมภาพันธ์
2562 ณ ชั้น 4 เวสต์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.